



Title :	 <b>หนังสือพิมพ์</b> <b>ล้านนา</b> บสพ.ของประชาชนไทยประชาชน และเพื่อประชาชน
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	

หน้า 10



**นำซากุระ 13 สายพันธุ์ 4 ชาติ**  
**ปลูกบนพื้นที่ 300 ไร่ 6 ไร่**  
 มฟล. ปลูกซากุระเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันปลูก (อ่านต่อหน้า 10)

**มฟล. สร้างป่าซากุระเฉลิมพระเกียรติฯ**  
**ต้นเชียงรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งอาเซียน**



รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย โดยโครงการสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดทำโครงการสวนซากุระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยได้รวบรวมซากุระกว่า 13 สายพันธุ์จากประเทศต่างๆ เพื่อสร้างเป็นสวนซากุระขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ของสวนพฤกษศาสตร์ ขณะนี้ได้ทยอยนำต้นซากุระลงปลูกแล้วในระยะเวลาแรกกว่า 10,000 ต้น คาดว่าภายในเวลา 3 ปี สวนซากุระใน มฟล. จะบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีแนวโน้มจะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยสวนซากุระขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่นักท่องเที่ยวจากทั้งในประเทศและต่างประเทศต้องการมาเยือน

อธิการบดี กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสายพันธุ์ซากุระ จึงได้ศึกษาและค้นหาสายพันธุ์ที่สามารถเติบโตได้ดีในพื้นที่ มีทั้งสายพันธุ์ในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นไทย จีน หรือญี่ปุ่น ทั้งยังได้ประสานขอสายพันธุ์ที่เหมาะสมไปยังประเทศต่างๆ อีกหลายแห่ง อย่างเช่น เกาหลี โดยซากุระที่นำลงปลูกในพื้นที่แต่ละสายพันธุ์จะผลิดอกในระยะเวลาต่างๆ ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเมษายนของทุกปี สายพันธุ์ซากุระที่นำเข้ามาปลูก เช่น Wild Himalayan Cherry Blossom หรือ นางพญาเสือโคร่ง, Yunnan Cherry Blossom ซากุระสายพันธุ์ของประเทศจีน, Yoshino ซากุระสายพันธุ์ของญี่ปุ่น เป็นต้น มหาวิทยาลัยหวังที่จะให้สวนซากุระแห่งนี้ เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติแก่ประชาชน ให้มีโอกาสดำเนินกิจกรรมของธรรมชาตินำไปสู่การอนุรักษ์และรักษาธรรมชาติต่อไป รวมถึงยังหวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตต่อไป